

NĂM THỨ 60  
THỨ HAI  
1  
THÁNG 3-2021  
(18-1 năm Tân Sửu)  
SỐ: 8152



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544  
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn  
● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



### Khí thế mới, động lực mới



Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Thái Bình và thành phố Hải Phòng nhấn nút phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngính.

Ảnh: THÀNH TÂM

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân Tân Sửu 2021, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 27/2, tỉnh Thái Bình tổ chức họp long cầu Trà Lý, khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngính và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án

đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái. Đây là 3 sự kiện có ý nghĩa quan trọng của tỉnh; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tạo động lực thúc đẩy nhà đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các dự án đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả; quảng bá và thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện

đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cầu vượt sông Trà Lý nằm trên tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. Việc cầu vượt sông Trà Lý sớm được hợp long đánh dấu mốc quan trọng trong tiến độ dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, đồng thời có ý nghĩa rất lớn đối với tiến độ tổng thể của toàn dự án, góp phần quan trọng kết nối giao thông tỉnh Thái Bình với các địa phương lân cận, đáp ứng nhu cầu giao thông, phát

triển kinh tế, du lịch, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngính có tổng chiều dài 21,28km. Điểm đầu tuyến đường tiếp giáp với đường dẫn cầu vượt sông Hóa, cách cầu Ngính hiện tại khoảng 1,3km về phía hạ lưu, thuộc địa phận xã An Thanh (Quỳnh Phụ) và điểm cuối đầu nối với đường Võ Nguyên Giáp,

(Xem tiếp trang 2)  
PHẠM HÙNG

### Toàn tỉnh trồng được 893.000 cây nhân dân nội đồng

Trong dịp tết trồng cây "Đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu 2021, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ phát động trồng trọng, hiệu quả, tiết kiệm; bảo đảm thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Hưởng ứng tết trồng cây, đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 893.000 cây nhân dân nội đồng. Hiện nay, các địa phương tích cực chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ số cây xanh đã trồng bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển thuận lợi, góp phần làm cho môi trường thêm xanh, sạch, đẹp, tăng thu nhập cho nhân dân.

NGÂN HUỖN

### HƯNG HÀ Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giáo dục truyền thống cho thanh niên nhập ngũ năm 2021

Sáng ngày 28/2, huyện Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giáo dục truyền thống cho thanh niên nhập ngũ năm 2021. Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên huyện Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu của huyện đến 35 xã, thị trấn trong huyện. Tham gia lớp bồi dưỡng tại các điểm cầu có 399 thanh niên ưu tú. Tại lớp bồi dưỡng, các thanh niên được truyền đạt chuyên

đề về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống của quê hương, đất nước và được quán triệt các nội dung bảo đảm an toàn trong lễ giao nhận quân. Lớp bồi dưỡng nhằm góp phần trang bị cho các bạn trẻ những hiểu biết căn bản về Đảng, về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước; tạo động lực cho các tân binh phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành những quân nhân ưu tú, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

MAI THƯ

### HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN VŨ THƯ Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân Hải Dương

Trước những khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản tại tỉnh Hải Dương do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 28/2, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã kêu gọi các nhà hảo tâm tiêu thụ nhiều mặt hàng nông sản nhằm giúp đỡ người dân Hải Dương vượt qua khó khăn. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua 4 tấn rau bắp cải và 6 tạ cà chua của bà con nông dân tỉnh Hải Dương để phát miễn phí cho người dân trên địa bàn

(Xem tiếp trang 4)  
THU HOÀI

### VIETCOMBANK THÁI BÌNH Giảm tiền lãi phải trả cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietcombank Thái Bình) tiếp tục giảm đồng loạt lãi suất tiền vay cho toàn bộ dư nợ cho vay hiện hữu và cho vay mới của khách hàng trong thời gian

(Xem tiếp trang 4)  
MINH HƯƠNG

### Thái Bình khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 28/2, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 114,4 triệu người nhiễm Covid-19 và hơn 2,53 triệu người tử vong do Covid-19.



Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Đến 18 giờ ngày 28/2, cả nước có 16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, trong đó Hải Dương 12 bệnh nhân và 4 bệnh nhân nhập cảnh được cách ly ngay. Trong ngày, cả nước có thêm 32 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 1.876/2.448 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 537 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Dự kiến đầu tháng 3/2021, Việt Nam sẽ thử nghiệm lâm sàng trên người vắc-xin Covid-19 có tên COVIVAC do IVAC nghiên cứu, phát triển. Theo đánh giá ban đầu, vắc-xin có hiệu quả với biến thể mới của SARS-CoV-2 ở Anh và Nam Phi.

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 28/2, toàn tỉnh còn 3 trường hợp F1, 84 trường hợp F2 liên quan đến các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 từ tỉnh khác về và 5.327 người từ Quảng Ninh, Hải Dương và một số tỉnh khác về còn thời gian phải cách ly, theo dõi sức khỏe. Bên cạnh đó, tại các cơ sở y tế có 25 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) và khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố là 53 người. 43 mẫu xét nghiệm trong ngày đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:  
0969.851.212  
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:  
0931.581.292 - 0914.590.476  
0227.3831.885

## Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Xem trang 2)



Doanh nghiệp là đối tượng thuộc diện điều tra giai đoạn 1 của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Sao Vàng chi nhánh Thái Bình.

Ảnh: MINH ĐỨC

Không để dịch Covid-19 xâm nhập các cơ sở trợ giúp xã hội

Trang 3

THANH NIÊN KIẾN XƯƠNG Sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Trang 4